

รายงานสรุปผลราชภัฏโพล

หัวข้อการสอบถาม “การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)”

ราชภัฏโพล (Rajabhat Poll) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)” โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ ๒๓ มิถุนายน – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ด้วยการเก็บข้อมูลด้วยการตอบแบบสอบถามออนไลน์ จำนวนทั้งสิ้น ๑๗๐ คน ซึ่งประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงซึ่งมีจำนวน ๑๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๘๘ ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๖๕ ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ร้อยละ ๔๕.๒๙ รองลงมาปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒๔ และส่วนใหญ่ร้อยละ ๓๘.๒๔ ไม่มีรายได้ประจำ ซึ่งได้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนใน ๒ มิติ ได้แก่

๑. ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

จากการสำรวจเมื่อสอบถามถึงความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ พบว่า ร้อยละ ๕๐.๐๐ (๘๕ คน) ของประชาชนตอบว่ามีความเข้าใจบ้างต่อการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ โดยประชาชนส่วนใหญ่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ว่าเป็น การเว้นระยะห่างทางสังคม การสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน โดยคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๙ (๑๕๗ คน)

เมื่อสอบถามประชาชนพบว่า ร้อยละ ๙๙.๔๑ (๑๖๙ คน) จะสวมหน้ากากทุกครั้งหากต้องเดินทางไปพื้นที่ที่เสี่ยงหรือที่แออัด ซึ่งร้อยละ ๑๕.๘๘ ตอบว่าสวมหน้ากากแค่บางครั้งหากเดินทางไปพื้นที่ที่ไม่เสี่ยงหรือที่ไม่แออัด ในขณะที่เรื่องการพกเจลล้างมือหรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเวลาออกนอกบ้าน พบว่า ร้อยละ ๖๓.๕๓ ตอบว่าพกเจลล้างมือหรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเวลาออกนอกบ้านทุกครั้ง ร้อยละ ๗.๖๕ ตอบว่าไม่พกเจลล้างมือหรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเวลาออกนอกบ้าน

เมื่อสอบถามประชาชน พบว่า ร้อยละ ๖๓.๕๓ ของประชาชนคิดว่าการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) จะช่วยลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ แต่ประชาชน ร้อยละ ๘๖.๔๗ คิดว่าการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิต

๒. ความเชื่อมั่นในการใช้สถานที่ที่อนุญาตให้เปิดบริการ

เมื่อสอบถามประชาชนเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในการใช้สถานที่ที่อนุญาตให้เปิดบริการ พบว่า ๓ อันดับแรกของคำตอบ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารทั่วไป สวนสาธารณะของรัฐและเอกชน มีความเชื่อมั่น ร้อยละ ๙๘.๘๒

ในทางตรงกันข้ามพบว่า สถานที่ที่อนุญาตให้เปิดบริการแล้วประชาชนมีความเชื่อมั่นน้อยที่สุด ๓ อันดับแรก คือ ชายเครื่องตีแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร ภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม รองลงมาคือสวนสนุก สวนน้ำ สนามเด็กเล่น สระว่ายน้ำสาธารณะ และสุดท้ายตอบว่าร้านนวดแผนไทย สปา

คณะกรรมการราชภัฏโพล

๖ สิงหาคม ๒๕๖๓